
 

7. fundur í aðalstjórn Aftureldingar, þriðjudaginn 11. febrúar 2020.  

________________________________________________ 

Fundurinn var haldinn á skrifstofu Aftureldingar kl. 18.15 

 

Mættir stjórnarmenn:  

Birna Kristín Jónsdóttir (BKJ), Kristrún Kristjánsdóttir (KK), Sigurður Rúnar Magnússon (SRM), Geirarður 

Long (GL), Gunnar Skúli Guðjónsson (GSG), og Erla Edvardsdóttir (EE) 

 

Mættir starfsmenn:  

Jón Júlíus Karlsson (JJK), framkvæmdarstjóri og Hanna Björk Halldórsdóttir (HBH), íþróttafulltrúi 

 

Fundur settur kl.18:15 
 
Dagskrá: 
 

1. Erindi frá knattspyrnudeild  
Knattspyrnudeild óskar eftir því að fá dagsetningu aðalfundar knattspyrnudeildar færða fram á haust 
vegna uppgjörsársins sem er 1.okt - 30.sept. Aðalstjórn setur sig ekki upp á mótið því, svo framarlega 
sem þau sæki sér umboð frá sínu fólki á aðalfundi Knattspyrnudeildar fyrir 1.apríl 2020 og sendi í 
kjölfarið erindi til Aðalstjórnar um lagabreytingu, fáist samþykki fyrir þessu á aðalfundi deildarinnar. 
Birna ræðir við formann Knattspyrnudeildar.  
 

2. Aðalfundur félagsins 
Samþykkt var að halda Aðalfund Aftureldingar 16.apríl 2020. Jón Júlíus kemur til með að kanna hvort 
Hlégarður sé laus. Erla, Geiri og Gunni eru sjálfkrafa áfram, Kristrún, Birna og Sigurður bjóða sig fram 
til áframhaldandi setu í aðalstjórn Aftureldingar.  
 

3. Meistaraflokkur kvenna handbolta  
Gjaldkeri fór yfir stöðu mfl. kvenna í handknattleik.  

 
4. Samskipti  

Samskipti í húsinu til umræðu.  
 

5. Fréttir af skrifstofu  
 
Jón Júlíus framkvæmdarstjóri Aftureldingar hefur óskað eftir því að láta af störfum frá og með vori.. 
Jón leggur áherslu á að hann beri hag félagsins fyrir brjósti og sé opinn fyrir öllu hvað starfslok varðar.  

 
6. Önnur mál. 

Rætt hvernig hægt væri að fá eldri borgara inn í starfið.  
Lýsing í sal 1 og 2 rædd.  

Erindi knattspyrnudeildar varðandi búningsklefa rætt.  

 

Fundi slitið kl.20:40.  

Erla Edvardsdóttir skrifaði fundargerð. 


